

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

nhieu bệnh nhân ở một số bệnh viện; điều chỉnh địa giới hành chính tổ 17 phường Phú Khánh (thành phố Thái Bình). Đại biểu cử tri kiến nghị Quốc hội làm tốt công tác định hướng phát triển sản xuất, dự báo và tìm kiếm thị trường để khắc phục tình trạng

được mùa mất giá hiện nay; tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; phát huy hiệu quả sử dụng chợ và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; làm tốt công tác quản lý các dự án BOT; siết chặt quản lý đất đai và xử lý một

số doanh nghiệp trên địa bàn xã Phúc Thành (Vũ Thư), phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) gây ô nhiễm môi trường; chấn chỉnh hoạt động tổ chức lễ hội, xây cất mô mã tràn lan.

Tại các điểm tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thiếu tướng Lê Đình

Những, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã thông báo một số luật và nghị quyết quan trọng thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIV và thông báo nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ, giải pháp năm 2018 của người dân, phát huy dân chủ, khai thác các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Làm bên bị, không chạy theo thành tích, số lượng. Bên cạnh đó, cần làm tốt công tác truyền thông, tiếp thu cơ chế, chính sách, xác định lộ trình thực hiện, học hỏi kinh nghiệm vượt khó để hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Về những vấn đề đặt ra hiện nay trong thực hiện chương trình đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đánh giá lại công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nêu bật một số kết quả đạt được trong thời gian qua. Dưới sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của các cấp, các ngành từ tỉnh

vấn đề đại biểu cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền, trong đó có việc điều chỉnh địa giới hành chính tổ 17 phường Phú Khánh. Các đồng chí đã giải trình một số vấn đề, nội dung kiến nghị của đại biểu cử tri thuộc thẩm quyền; tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của đại biểu cử tri gửi các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết và trình Quốc hội trong kỳ họp tới.

**KIỆN XƯƠNG...**

(Tiếp theo trang 1)

góp phần tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chuẩn bị, thực hành diễn tập. Trước yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân huyện Kiến Xương phát huy kết quả đạt được từ cuộc diễn tập; bám sát nghị quyết lãnh đạo của Đảng, Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và của tỉnh, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho các lực lượng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; chú trọng phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh và đầu tư xây dựng tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng vững mạnh. Sau diễn tập, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang huyện nhanh chóng bổ sung các văn kiện tác chiến, tổ chức nắm chắc tình hình, vấn đề phức tạp nảy sinh trên địa bàn để kịp thời xử lý có hiệu quả. Toàn huyện thi đua phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng Kiến Xương thành khu vực phòng thủ vững chắc của tỉnh.

Tổng kết diễn tập, Ban tổ chức diễn tập đã trao bằng khen, giấy khen của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và UBND huyện cho 79 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trước đó, Ban tổ chức diễn tập "KX-17" đã tổ chức diễn tập thực binh: Tiểu đoàn bộ binh huyện thực hành đánh địch đổ bộ đường không tại cánh đồng Hưng Long, thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương).

**ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ...**

(Tiếp theo trang 1)

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục chủ trì, xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện việc thu gom cấp viễn thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Thái Bình và các thị trấn. Công ty Điện lực Thái Bình chủ trì mua sắm vật tư và thiết bị phục vụ thu gom, bó cáp. Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm chủ động xử lý, thu gom cấp viễn thông của đơn vị mình theo kế hoạch và quy định. Các sở, ngành, địa phương liên quan cử cán bộ tham gia kế hoạch thu gom cấp viễn thông do Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, triển khai thực hiện.

**THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯỜNG XỔ SỐ MIỀN BẮC**

Bộ 15 vé giải Đặc biệt xổ số miền Bắc  
Trị giá 3 tỷ 240 triệu đồng  
Mở thưởng ngày 27 tháng 11 năm 2017  
Số trúng thưởng: 19011

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng.

Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ.  
Mọi thông tin cá nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH

**BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 28/11, tại Trường Chính trị tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khai mạc lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo cơ sở năm 2017. Tới dự có các đồng chí: Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ làm công tác tuyên giáo các cơ quan, đoàn thể tỉnh, trường ban tuyên giáo các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được truyền đạt 7 chuyên đề: Kết quả và những vấn đề đặt ra trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; những vấn đề đặt ra hiện nay trong thực hiện chương trình đầu tư nước

tiền. Một số cán bộ trong nguồn quy hoạch chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa của Đề án số 08 nên chưa tích cực tham gia tuyển chọn cán bộ. Để khắc phục tồn tại, hạn chế, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã đề xuất các phương án tuyển chọn theo quy trình gồm 3 nội dung: thi viết, lấy tin nhiệm và bảo vệ chương trình hành động tại hội nghị ban thường vụ cấp ủy cấp huyện; hội nghị cấp ủy và tập thể lãnh đạo đối với sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể.

Từ thực tế công tác cán bộ tại cơ sở, các đại biểu đã nêu một số bất cập và thảo luận nhiều nội dung liên quan, trong đó tập trung thảo luận về quy trình bổ nhiệm đối với trường hợp 2 người có tổng điểm bằng nhau, xác định đối tượng dự hội nghị cấp đơn vị; nên để hay bỏ bước

**THẢO LUẬN VỀ QUY TRÌNH BỔ NHIỆM...**

(Tiếp theo trang 1)

tuyển chọn cán bộ cấp trường phòng, ban và tương đương theo Đề án số 08/ĐA/TU ngày 27/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác tuyển chọn cán bộ còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn cần khắc phục như: không bảo đảm thành phần lấy tin nhiệm ở hội nghị cấp ủy và tập thể lãnh đạo ở một số đơn vị phòng, ban ít biên chế; khó khăn về xác định người đứng đầu; không phát huy tính cạnh tranh trong tất cả các bước quy trình; lượng hóa điểm trong các bước quy trình không theo đúng tinh thần Đề án số 08. Nguyên nhân khách quan là do việc nghiên cứu, tổng kết, hướng dẫn đối mới quy trình bổ nhiệm cán bộ ở trung ương

còn chậm. Đến năm 2017, Bộ Chính trị mới ban hành Kết luận số 12 về thực hiện quy trình giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm nguồn tại chỗ theo 5 bước, không áp dụng đối với nguồn ngoài. Trong thời gian chờ ban hành sửa đổi quy trình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ ở tỉnh, xây dựng đề án bổ nhiệm cán bộ với nhiều đổi mới. Song nguyên nhân chủ quan là cấp ủy một số địa phương trong quá trình triển khai không thực hiện đầy đủ theo tinh thần Đề án số 08 hoặc chậm triển khai; khi có vướng mắc, khó khăn không kịp thời phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với thực

chăm điểm của người đứng đầu đơn vị. Đối với người dự thi viết ở đối tượng 1 thì tính điểm khác người thì viết ở đối tượng 2 như thế nào; ở các đơn vị trực thuộc sở, ngành đặc thù có cán bộ viên chức từ 200 - 1.200 người và đơn vị ít dưới 5 người thì tổ chức hội nghị tin nhiệm thế nào để bảo đảm dân chủ...

Sau buổi thảo luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất: Thực hiện xây dựng quy trình bổ nhiệm khung theo 3 bước như đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, bảo đảm cả 3 bước phải được lượng hóa bằng điểm cụ thể; lấy người có tổng điểm cao nhất để lãnh đạo quyết định bổ nhiệm. Đối với trường hợp 2 người có tổng điểm bằng nhau, tập thể lãnh đạo sẽ xem xét bỏ phiếu quyết định người được bổ

nhệm. Đối với đơn vị đặc thù, Ban Tổ chức Tỉnh ủy xây dựng quy trình riêng cho phù hợp; thống nhất lấy phiếu tin nhiệm có tính điểm của người đứng đầu hoặc cấp phó phụ trách đơn vị; hội nghị chương trình hành động cần mở rộng bảo đảm khách quan. Trong dự thảo quy trình khung cần xác định rõ người chủ trì các bước quy trình; quy định rõ cách tính điểm thi viết của người thi viết thuộc đối tượng 1 và đối tượng 2...

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu các ý kiến thảo luận, xây dựng dự thảo quy trình khung bảo đảm sự đồng thuận cao nhằm tránh tình trạng tiêu cực trong công tác tuyển chọn cán bộ; gửi lại các đơn vị tham gia trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

**THÁI THỤY Giải tỏa vi phạm bãi triều**

Vừa qua, huyện Thái Thụy đã huy động lực lượng giải tỏa các vi phạm, lập lại trật tự khu vực bãi triều trên địa bàn hai xã ven biển Thụy Hải và Thụy Xuân, tạo điều kiện cho nhân dân tiếp tục khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương ven biển.

Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, từ ngày 11 - 14/11, trên vùng bãi triều hai xã Thụy Hải, Thụy Xuân, một số đối tượng lợi dụng đêm tối, khi thủy triều rút đã tiến hành dựng lều, cắm cọc chiếm bãi triều để nuôi thả ngao trái phép, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình khai thác tự nhiên của ngư dân và gây mất ổn định tình hình địa phương. Trước tình hình trên, UBND huyện Thái Thụy đã

xây dựng kế hoạch, thành lập tổ công tác tổ chức giải tỏa vi phạm chiếm bãi triều trái phép tại địa bàn hai xã trên. Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện Thái Thụy cho biết: Thực hiện kế hoạch của huyện, lực lượng công an huyện đã phối hợp với bộ đội biên phòng đóng trên địa bàn, UBND hai xã Thụy Hải, Thụy Xuân tổ chức kiểm tra thực địa vùng bãi triều, xác định đối tượng, số

cọc, lều trôn coi. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, vận động và đấu tranh, gọi hồi rần đe các đối tượng có hành vi tham gia dựng lều, cắm cọc chiếm bãi triều trái phép; xây dựng kế hoạch và tổ chức lập phương án bảo vệ việc giải tỏa vi phạm chiếm bãi triều trái phép.

Thực hiện kế hoạch giải tỏa vi phạm chiếm bãi triều trái phép, sáng ngày 21/11, huyện Thái Thụy đã huy động 107 cán

bộ, chiến sĩ công an; 40 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng; 100 cán bộ, công chức huyện, cán bộ xã, thôn, dân quân, tự vệ và 65 ngư dân. Về phương tiện, đã huy động 33 tàu, thuyền của ngư dân, 2 tàu của lực lượng biên phòng cùng các trang thiết bị khác tổ chức thực hiện giải tỏa các cọc vây, lều trôn coi dựng trái phép. Sau 1 ngày ra quân, lực lượng chức năng đã tổ chức thu dọn 1 lều trông coi, 400 cọc tre luống, phi lao có chiều dài từ 6 - 7m, đường kính 10cm tại bãi triều hai xã Thụy Hải, Thụy Xuân. Do có sự chuẩn bị chu đáo, dưới sự chỉ đạo quyết liệt và sự hỗ trợ, bảo vệ tích cực của các lực lượng, công tác giải tỏa được hoàn thành an toàn.

Theo ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện: Thực hiện Công điện số 01 ngày 25/4/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý bãi triều ven biển, thời gian qua, các

cấp, ngành của huyện đã triển khai các biện pháp ngăn chặn, giải tỏa các vi phạm chiếm bãi triều trái phép để cấm cọc, vây, dựng lều canh nuôi ngao. Thời gian tới, UBND huyện đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với đơn vị biên phòng, công an các tỉnh giáp ranh thực hiện công tác tuần tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các phương tiện tạt, thuyền vận chuyển vật tư cho các đối tượng chiếm bãi triều để nuôi ngao. Đồng thời, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND huyện và các cơ quan liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch vùng nuôi ngao cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; có văn bản hướng dẫn huyện xử lý hành chính tại khu vực bãi triều theo đúng quy định của pháp luật.

TRẦN TUẤN



Lực lượng chức năng huyện Thái Thụy giải tỏa vi phạm chiếm bãi triều trái phép.



Cắm cọc, dựng lều trái phép tại vùng bãi triều huyện Thái Thụy để trông coi nuôi ngao.